



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบางไทร กลุ่มบริหารงานทั่วไป โทร ๐ ๗๖๔๘ ๑๗๒๖ ต่อ ๑๐๒

ที่ พง ๐๐๓๓.๕๐๖/๓๐๑ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศโรงพยาบาลบางไทร เรื่อง แนวทางการป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
(การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) และอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางไทร

ต้นเรื่อง

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุกด้วยการยกระดับธรรมาภิบาล เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต อันส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการตอบสนองนโยบายภาครัฐด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินให้มีธรรมาภิบาล

ข้อเท็จจริง


โรงพยาบาลบางไทร ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงได้จัดทำประกาศโรงพยาบาลบางไทร เรื่อง แนวทางการป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) และพร้อมทั้งคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้โรงพยาบาลบางไทรปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน เป็นไปตามนโยบายในการกำกับดูแลองค์กรที่ดี พร้อมทั้งการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและรายงานแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้โรงพยาบาลบางไทรปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน และเป็นไปตามนโยบายในการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

ข้อพิจารณา

เห็นควรแจ้งเวียนประกาศโรงพยาบาลบางไทร เรื่อง แนวทางการป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) พร้อมทั้งคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อให้โรงพยาบาลบางไทรปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน เป็นไปตามนโยบายในการกำกับดูแลองค์กรที่ดี และนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศโรงพยาบาลบางไทร และหนังสือแจ้งเวียน ที่แนบเสนอมาร่วมนี้ และอนุญาตให้นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ต่อไป



(นางพัชรกัญญ์ ธีร์รัตนบุรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



(นางอุมาภรณ์ กำลั้งดี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางไทร